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Fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins um mönnun á sambýlum og íbúðakjörnum 
fyrir fatlaða 
 
Flokkur fólksins óskar upplýsinga um hvernig fylgst sé með mönnun á sambýlum  og 
íbúðakjörnum fyrir fatlaða í borginni? Eru til einhverjir verkferlar sem gripið er til ef 
undirmönnum skapast? 
 
Greinargerð 
Fulltrúa Flokks fólksins finnst mikilvægt að fylgst sé betur með mönnun á sambýlum 
og íbúðakjörnum fyrir fatlaða. Skelfilegar fréttir hafa birst í fjölmiðlum undanfarið þar 
sem greint er frá slæmri stöðu  vegna undirmönnunar á sambýlum og íbúðakjörnum 
fyrir fatlaða. Fjölfatlaður einstaklingur á sambýli hefur í tvígang slasast í umsjá 
starfsmanna. Velferðarsvið Reykjavíkurborgar býður þó betrumbætur í mönnun á 
sambýlinu og nokkurra vikna séraðstoð við einstaklinginn á meðan hann jafnar sig. Á 
íbúðakjarna við Skólavörðustíg var mikil undirmönnun í sumar og segja aðstandendur 
að þeir hafi aldrei upplifað slíkt áður og að mönnunin hafi verið undir öryggismörkum. 
Neyðarástand skapaðist og var ekki tryggt að íbúar fengju mat eða þrif. Fulltrúa Flokks 
fólksins finnst mikilvægt að fylgst sé betur með mönnun á sambýlum og íbúðakjörnum 
fyrir fatlaða til að koma í veg fyrir svona tilvik. 


